



ไอทีนิวส์

จดหมายข่าว



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โทรศัพท์/โทรสาร 043-020-227 เว็บไซต์ <http://it.rmu.ac.th> E-mail : it@rmu.ac.th

สำนักงานคนบิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะผู้บริหาร และทีมงานอาจารย์พัฒนาหลักสูตรใหม่ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานรูปแบบการจัดหลักสูตรบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน (WIL) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 4-6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 5A คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่ ให้มีความรู้และทักษะในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยรวมถึงการทำงานเป็นทีม และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้



สำนักงานศูนย์การเรียนรู้ไอซีที ชุมชน สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดสอบวิทยานิพนธ์และเค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยมีนักศึกษาปริญญาเอก สอบวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโท สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จำนวน 2 คน



สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 เข้าสู่ครอบครัวไอที ซึ่งปีนี้มีนักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อในสาขาวิชา จำนวน 103 คน แบ่งเป็น 3 หมู่เรียน ทั้งนี้สาขาวิชาได้วางแผนในการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้มีทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงขั้นสูง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการ โดยแต่ละปีจะมีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียน อย่างเป็นขั้นตอนตามรูปแบบของสาขาวิชา มีอาจารย์กำกับดูแล รวมถึงรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่กลับมาอบรมพัฒนาน้อง ๆ เข้าสู่บริษัท อีกทั้งมีความร่วมมือจากบริษัทที่เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรู้และแนะนำ ต่าง ๆ ตามนโยบายของสาขาวิชา คือ “ส่งนักศึกษาถึงเป้าหมาย” คือเรียนจบแล้วมีงานทำ และเงินเดือนสูง อยู่ในหน่วยงานหรือสถานประกอบการชั้นนำระดับประเทศ ต่อไป

แผนพัฒนาการศึกษา ผู้เป้าหมายระยะ 4 ปี

- ปีที่ 1 - ปลูกฝังพื้นฐานด้านไอที - คุณธรรม จริยธรรม - กิจกรรม
- ปีที่ 2 - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - พัฒนาทักษะด้านไอที
- ปีที่ 3 - พัฒนาความสามารถด้านงานเฉพาะด้าน และทักษะขั้นสูง - ในร่องมาตรฐาน Cert.
- ปีที่ 4 - โครงการนักศึกษา - กิจกรรม/สหกิจศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียและแอนิเมชัน

สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียและแอนิเมชัน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียและแอนิเมชัน ที่ได้รับรางวัลในการประกวดหนังสือพิมพ์ทั้งหมด 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย 1 รางวัล ในโครงการประกวดหนังสือพิมพ์ "แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม" โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เกิดการสร้างสรรคผลงานเปิดพื้นที่ให้กับนักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถในการผลิตหนังสือพิมพ์นำเสนอแนวความคิดหรือทัศนคติ สร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม



สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสังคมจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 จำนวน 50 คน โดยอาจารย์ธเนศ ยืนสุข และ อาจารย์อุดมศักดิ์ พิมพิทาศรี เป็นวิทยากร "การส่งเสริมการขายและการตลาดออนไลน์" และมีนักศึกษาในสาขาจำนวน 3 คน เป็นผู้ช่วยวิทยากร เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะให้กับกลุ่มเป้าหมาย ณ ห้องประชุมชมรมผู้สูงอายุตักสิลานคร (หลังอุทยานการเรียนรู้) เทศบาลเมืองมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม



บรรณาธิการ อาจารย์ธเนศ ยืนสุข, ดร.วีระพน ภาณุรักษ์, ดร.ปิยศักดิ์ ทีอาสนา อาจารย์อุดมศักดิ์ พิมพิทาศรี, อาจารย์ทิพวิมล ชมพุดำ, อาจารย์อำนาจ แสงกุดเถาะ นายธนฤต วิชวงษ์, น.ส.ศรัวิไล นีราราช, นายนิรุต บุญคง, นายพลวัฒน์ อัฐนาค

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ได้ดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์การเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการ IOT (Internet of thing) และห้องปฏิบัติการเครือข่าย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ในความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของสาขาวิชา ให้พร้อมใช้ในการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2562 ต่อไป

